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महानगरिालिकेच्ा वतीने 
स्ापित करण्ात आिेल्ा 
‘उद्योग सवुवधा कक्ािे’ हेल्प 
डेस्क भयोसरी यथेीि मराठा िेंबर 
ऑफ कॉमस्स अडँ अगँ्ीकल्चर 
(MCCIA) काययाियातून 
िवकरि काययान्वित हयोणार 
आहे. महानगरिालिका आयकु्त 
तथा प्रशासक शखेर लसहं यांनी 
स्ावनक उद्योजकांशी संवाद 
साधताना ही माहहती हदिी.

महानगरिालिकेच्ा ‘उद्योग 
सवुवधा कक्ा’िी सकंल्पना व 
काय्सिद्धती याबाबत ििचेसाठी 
‘एमसीसीआयए’ ने िुढाकार 
घेऊन आययोलजत केिेल्ा 
काय्सक्रमास एमसीसीआयएिे 
माजी अध्यक् हदिक करंदीकर, 
सिंािक सुधनवा कयोिडचेकर, 
महािालिकेि ेमखु्य माहहती व 
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आयुक्त शेखर सिंह यांची माहहती :  मराठा चेंबर ऑफ कॉमि्स अँड अँग्ीकलचरचा पुढाकार

विविधतेत एकता असिेिा “एक भारत, श्ेष्ठ भारत” : राज्यपाि राजेंद्र अिलेकर
कें द्ीय पुणे नायर िर्व्हि ि िोिायटीच्ा वतीने आयोसित करण्ात आलेल्ा मळ्ाळी नववरा्सरभंा ननसमत्त स्ेह मेळाव्ात ते बोलत होते.

पििंरी | प्रतितिधी
आिण शाळेत लशकताना एक 

प्रवतज्ा घेतयो पक सारे भारतीय माझे 
बंधू-भगगनी आहे. मग आििी 
संस्ककृ ती वेशभूषा, प्रांत वेगळा 
असिा तरीही सव्स भारतीयांना 
आिण बंध ूभगगनी समान मानतयो , 
कारण आिण कयोणत्ाही राज्ातीि 
असियो तरी आिण एक आहयोत. 
सव्सप्रथम भारतीय आहयोत. ववववधतते 
एकता असिेिा आििा देश आहे.
एक भारत- शे्ष्ठ भारत आहे.असे 
उदगार केरळिे राज्िाि राजेंद्र 
अिचेकर यांनी काढिे.कें द्रीय िुणे 
नायर सर्व््सस सयोसायटीच्ा वतीने 
आययोलजत करण्ात आिेल्ा 
मळ्ाळी नववषयारंभा वनवमत्त (ववशु 
कुटैमा) स्ेह मेळाव्ात ते बयोित 

आययोकी कंिनीिे संिािक गणशे 
कुमार,आयआयटी मंुबईि ेएम एस 
उन्ीककृ ष्णन,के उन्ीककृ ष्णन, अध्यक् 
हदिीि नायर, सरचिटणीस मनयोज 
पिल्,ेखलजनदार नदंकुमार एम.िी 
आदी मान्यवर उिस्स्त हयोत.े

यावळेी खासदार बारण ेम्हणािे 
पक,िुणे स्स्त मल्ाळी बांधव 
आििी सण संस्ककृ ती जित आहे. 
आता तुम्ही केरळवासी नाही, तर 
िणुवेासी बनि ेआहात. आ. गयोरखे 
म्हणािे पक, मल्ाळी बांधवांनी 

मराठी माणसासयोबत िांगि ेसबंधं 
प्रस्ापित केि ेआहे.मल्ाळी बांधव 
प्रमेळ, सकारात्मक,ऐक्य जिणारा 
समाज आहे.मी सीएमएसिा 
िहहिा ववद्ाथथी असल्ान ेमल्ाळी 
बांधवां सयोबत घट्ट संबंधत झािे 
आहे. आ. उमा खािरे यांनी काही 
समस्ा असल्ास सांगाव.े यावळेी 

भरतनाट्यम, ववल्िूाटू, नकृत्,असे 
दलक्णात् किा ककृ ती सादर केिी. 
यावळेी अध्यक् हदिीि नायर यांनी 
प्रास्ाववक केि.े सरचिटणीस मनयोज 
पिले् यांनी काय्स अहवाि सादर 
केिा. सतू्रसिंािन वववनता नायर, 
दीप्ी नायर यांनी तर मनयोज पिल्े 
यांनी आभार मानिे.

हयोते.
यावेळी खासदार श्ीरंग आप्ा 

बारण,े आमदार महेश िांडग,े आमदार 
शकंर जगताि, आ.उमा खािरे,आ.
अवमत गयोरखे, मकरज्योतीग्ुि 
िे संिािक िीएसआर पिले्, 

तंत्रज्ान अधधकारी वनळकंठ 
ियोमण, उद्योग सुववधा कक्ािे 
सिंािक ववजय वावरे तसिे 
अनेक स्ावनक उद्योजक 
उिस्स्त हयोत.े

राज् सरकारच्ा ‘१०० 
हदवसांिा ककृ ती आराखडा’ 
उिक्रमांतग्सत ‘गुंतवणूक 
प्रसार ककृ ती काय्सक्रमा’िा एक 
भाग म्हणून पििंरी चििंवड 
महानगरिालिकेने ‘व्वसाय 

सु ि भ त ा ’  सं क ल्प ने व र 
आधाररत ‘उद्योग सवुवधा कक्’ 
काययान्वित केिा आहे.

क ा य्स क्र म ा त 
एमसीसीआयएिे  माजी 
अध्यक् हदिक करंदीकर 
यांनी महािालिकेच्ा या 
उिक्रमािे सव्स उद्योजकांच्ा 
वतीने स्ागत केिे, आणण 
या उिक्रमास सिंणू्स सहकाय्स 
देण्ाि ेआश्ासन हदि.े

उद्ोजकाचं्ा समस्ा सोडिण्ास मित…
 याबाबत आयुक्त शेखर सिहं यांनी िांगितले की, ‘ हा कक्ष काययान्वित केल्ामुळे महानिरपासलका व 

उद्योजक यांच्ातील िंवाद वाढीि लािून उद्योजकांना भेडिावत अिणारे प्रश्न िुटण्ाि मदत हयोईल. 
‘शािन आपल्ा दारी’ या धततीवर एमिीिीआयएच्ा भयोिरी येथील काययालयात उद्योि िुववधा कक्षाचा 
एक हेल्पडेस्क काययान्वित करण्ात येईल. यामुळे बहुतेक उद्योजकांचा वेळ वाचेल व त्ांच्ा िमस्ांचे 
वनराकरण वेळेत पूण्ण हयोईल.

…. या सवुिधा िेणार!
 उद्योि िुववधा कक्षाच्ा माध्यमातून िंवाद िातत् व उद्योि 

स्ेही धयोरणांच्ा आखणीवर भर देण्ात येणार आहे. महापासलका 
अधधकाऱयांच्ा स्तरावर दरमहा एकदा आणण आयुक्त स्तरावर तीन 
महहन्ांतून एकदा बैठका घेऊन स्ावनक िमस्ांचे वनराकरण 
व धयोरणात्मक वनण्णय घेण्ात येतील. याियोबतच उद्योि के्षत्ाला 
कौशल् ववकाि कें द्ामार्ण त कुशल मनुष्यबळ पुरववण्ाि मदत, 
कामिारांना िामासजक िुववधा वमळण्ािाठी िहकाय्ण तिेच 
िीएिआर माध्यमातून उद्योिांना शहराच्ा ववकािािाठी प्रकल्प 
िुचववणे अशा अनेक िेवा या कक्षामार्ण त देण्ात येणार आहेत.’

केरळ राजभिनात महाराष्ट्र दिन होणार साजरा
 उकेरळमधील मराठी बांधवाना राजभावनात बयोलवून त्ांच्ा 

िमवेत महाराष्ट्र  हदन िाजरा करणार आहे. तुम्ी पुण्ात राहून 
मराठी भाषा सशकला ही आनंदाची बाब आहे.तिेच केरळ मधील 
मराठी बांधवांना देखील मळ्ाळी भाषा सशकण्ाचा आग्रह करेन. 
मी वबहार चा राज्यपाल बनल्ानंतर हदल्ीत िेलयो हयोतयो. तेव्ा 
मी वबहारी पयोशाखात हदल्ीला िेलयो हयोतयो. तेव्ा पंतप्रधान नरेंद् 
मयोदीं यांनी, “आओ वबहारी बाबू” अशा शब्ात स्ाित केले हयोते.
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गुणित्ापूण्ण काम करणाऱ्ा शाळा, लशक्षकांना आता आयडॉि िजा्ण
राज्ाच्ा शालेय सशक्षण ववभागाने आयडॉल सशक्षक, आयडॉल शाळांची ननवड करण्ाचा ननण्सय घेतला आहे.

िणु े| प्रतितिधी
राज्भरातीि गणुवत्तािणू्स अध्यािन 

करणाऱया लशक्कांिा सन्ान करून 
त्ांना प्रयोत्ाहन देण्ासाठी राज्ाच्ा 
शािेय लशक्ण ववभागाने आयडॉि 
लशक्क, आयडॉि शाळांिी वनवड 
करण्ािा वनण्सय घतेिा आहे. त्ालशवाय, 
आयडॉि शाळांिी बँक करण्ात यणेार 
असनू, आयडॉि लशक्क आणण शाळांना 
लशक्ण ववभागाच्ा कामकाजात 
सहभागी करून घतेिे जाणार आहे.

शािये लशक्ण ववभागाने या बाबतिा 
शासन वनण्सय नुकताि प्रलसद्ध केिा. 
गुणवत्तािूण्स लशक्ण देणारे लशक्क 
आणण शाळांना प्रयोत्ाहन देऊन त्ांच्ा 
अनुभवािा उिययोग ववद्ाथथी आणण 
िािकांना करून देण्ासाठी आयडॉि 
लशक्क, आयडॉि शाळा ही सकंल्पना 
हाती घेण्ात आिी आहे. या अंतग्सत 
वनवड करण्ासाठी शाळांमधीि ववववध 

िारकऱ्ांना कोणतीही असुविधा होणार नाही याची िक्षता घ्ािी : जजल्ाधधकारी जजतेंद्र डूडी
श्ी क्षेत्र देहू व श्ी क्षेत्र आळंदी ते पंढरपूर आराढी वारी पालखी िोहळा ननयोिनाबाबत आयोसित बैठकीत सिल्ाधिकारी सितेंद् डूडी बोलत होते.

िणु े| प्रतितिधी
आगामी आषाढी वारी िािखी 

सयोहळ्ासाठी िाणी, स्च्छता, 
वाहतूक व्वस्ा, रस्े, रस्ा 
सुरक्ा, आरयोग्य सुववधा आदी 
सव्स सयोयी सवुवधा ययोग्य िद्धतीने 
उििब्ध करून देण्ासह िािखी 
सयोहळा यशस्ी करण्ासाठी सव्स 
यतं्रणांनी आतािासनूि वनययोजन 
करावे. वारकऱयांना कयोणतीही 
असवुवधा हयोणार नाही यािी दक्ता 
घ्ावी, अस ेवनदचेश लजल्ाधधकारी 
लजतेंद्र डूडी यांनी हदि.े 

श्ी के्त्र देहू व श्ी के्त्र 
आळंदी त ेिढंरिूर आषाढी वारी 
िािखी सयोहळा वनययोजनाबाबत 
आययोलजत बैठकीत (हद. १६)
लजल्ाधधकारी डूडी बयोित हयोत.े 
यावेळी लजल्ा िररषदेिे मुख्य 
काय्सकारी अधधकारी गजानन 
िाटीि, अवतररक्त मखु्य काय्सकारी 
अधधकारी िंद्रकांत वाघमारे, 
वनवासी उिलजल्ाधधकारी ज्योती 
कदम, पििंरी चििंवड ियोिीस 
आयुक्ताियाि ेियोिीस उिायकु्त 
बािू बांगर, श्ी संत ज्ानेश्र 
महाराज संस्ान सवमतीिे 
प्रमुख ववश्स् ॲड. राजेंद्र उमाि, 
जगद् गुरू श्ी संत तकुाराम महाराज 

लशष्यवकृत्ती, किा, क्रीडा, सांस्ककृ वतक, उच्च 
लशक्णातीि सहभाग अशा वनकषांवर 
सवमतीने लशक्क आणण शाळांिे 
मूल्मािन करण्ाबाबत स्पष्ट करण्ात 
आि ेआहे.

आयडॉि लशक्क, शाळांना लशक्ण 
ववभागाच्ा कामकाजात सहभागी करून 

घेण्ािहेी वनययोजन आहे. त्ानसुार राज् 
शकै्णणक सशंयोधन व प्रलशक्ण िररषद 
व अन्य ससं्ांनी आयडॉि लशक्कांना 
‘मास्टर टे्नर’ म्हणून घ्ावे, आयडॉि 
शाळांना भेटीिे वनययोजन करावे, 
या शाळांमधीि लशक्कांना आणण 
अन्य सपक्रय सदस्ांना िालिकांच्ा 

शाळांमध्य ेअध्यािन माग्सदश्सक म्हणून 
घ्ाव,े आयडॉि लशक्क, आयडॉि शाळा 
यांच्ा कामािे चित्रीकरण, कागदित्रे 
राज् शैक्णणक संशयोधन व प्रलशक्ण 
िररषद, लजल्ा लशक्ण व प्रलशक्ण संस्ा 

यांनी वळेयोवळेी कराव,े त्ांच्ा कामािा 
प्रिार करावा, आयडॉि लशक्क, आयडॉि 
शाळा यांिे गट संमेिन, िररषदांमध्ये 
उद्योधन ठेवणे अशा सूिना देण्ात 
आल्ा आहेत.

ई-टॉयिेटसचे होणार सजंनयतं्रण
 यावषती वारी ियोहळ्ात मयोठ्ा प्रमाणात फररती ई- टॉयलेट्ि 

ठेवण्ात येणार आहेत. त्ांची स्च्छता, तेथे पाण्ाचा पुरवठा 
हयोत आहे फकंवा किे आदी िंवनयंत्ण करण्ाची वेिळी व्यवस्ा 
व पथक नेमण्ात येणार आहे. त्ाचे एक मयोबाईल ॲप तयार 
करण्ात येणार अिून ही मयोबाईल स्च्छतािृहे ठेवण्ात आलेल्ा 
हठकाणी कू् आर कयोड लावण्ात येणार आहेत. ज्यावरुन अस्च्छ 
स्च्छतािृहांची छायाचचत्े काढून अपलयोड करता येतील. ते 
प्रशािनाि प्राप्त हयोतील व त्ानुिार स्च्छतेबाबत वनययोजन 
तात्ाळ करणे शक् हयोणार आहे. वेिवान मयोबाईल नेटवक्ण िाठी 
बूस्टर लावण्ात येतील, अिेही सजल्ाधधकाऱयांनी िांगितले.

ससं्ानि ेअध्यक् ह.भ.ि. जालिदंर 
महाराज मयोरे आदी उिस्स्त हयोत.े 

बैठकीस जगद् गुरू श्ी संत 
तुकाराम महाराज संस्ानिे 
ववश्स् ववक्रमलसहं मयोरे, वभैव मयोरे, 

श्ी संत ज्ानेश्र महाराज संस्ान 
सवमतीिे ववश्स् डॉ. भावाथ्स 
देखण,े िािखी सयोहळा प्रमखु ययोगी 
वनरंजन नाथ, साव्सजवनक बांधकाम 
ववभागाि ेअधीक्क अधभयतंा बाप्ा 

बहीर, िणु ेशहरच्ा प्रांताधधकारी 
स्ेहा पकसवे-देवकाते, खेड 
प्रांताधधकारी अवनि दौंडे, हवेिीिे 
प्रांताधधकारी यशवंत माने, दौंड 
प्रांताधधकारी वमनाज मुल्ा, 

PCMC

 समन्वय अधधकारी म्हणनू रिातंाधधकाऱ्ाचंी नेमणकू 
 यावेळी आळंदी येथील दश्णनबारीच्ा अनुषंिाने जमीन आरक्षण, पालखी माि्णस् अिताना वाहतूक कोंडी 

हयोऊ नये, स्ाितािाठी लावण्ात येणारे ध्वनीके्षपक, ध्वनीवध्णक, पालखी माि्णस् अिताना तिेच पाण्ाचे टकँर 
भरण्ाच्ा हठकाणी अखंड वीजपुरवठा, भारतीय राष्ट्र ीय रस्ते प्राधधकरणाने पालखी महामाियाची अपूण्ण कामे करून 
घेणे, िाव्णजवनक बांधकाम ववभािाच्ा अधधकारके्षत्ातील रस्तांची डािडुजी आदींच्ा अनुषंिाने चचया करण्ात आली. 
पालखी ियोहळ्ात कयोणत्ाही घटनेच्ा अनुषंिाने िंपक्ण  िाधण्ािाठी िमविय अधधकारी म्णून प्रांताधधकाऱयांची 
नेमणूक करण्ात येईल, अशा िूचना यावेळी देण्ात आल्ा.

उिक्रम, नवीन अध्ययन िद्धती, शासकीय 
धे्यय-धयोरणांिी अंमिबजावणी, मखु्यमतं्री 
माझी शाळा, सुदंर शाळामधीि भवूमका 
अशा वनकषांच्ा आधारे आयडॉि लशक्क 
आणण आयडॉि शाळा यांिी वनवड केिी 
जाणार आहे. लशक्कांिी आिारवविारािी 
िद्धत, ववद्ार्थ्यांिी दैनहंदन उिस्स्ती, 

तीन स्तरीय सममतीची जनयकु्ती
 आयडॉल सशक्षक, आयडॉल शाळा उपक्रमािाठी तालुका, 

सजल्ा आणण राज्य अशा तीन स्तरावर िवमती वनयुक्त करण्ात 
आली आहे. तालुकास्तरावरील िवमतीत िटसशक्षणाधधकारी, 
सजल्ा सशक्षण प्रसशक्षण िंसे्चे अधधव्याख्ाता, सशक्षणतज्ज्ञ, दयोन 
कें द् प्रमुख, ववस्तार अधधकारी अितील. सजल्ा स्तरीय िवमतीत 
सजल्ाधधकारी, मुख् काय्णकारी अधधकारी, सजल्ा सशक्षण व 
प्रसशक्षण िंस्ेचे प्राचाय्ण, प्राथवमक व माध्यवमक सशक्षणाधधकारी, 
दयोन सशक्षणतज्ज्ञ हे िदस् म्णून आणण जे्यष्ठ अधधव्याख्ाता यांचा 
िमावेश अिेल. राज्यस्तरीय िवमतीत सशक्षण आयुक्त हे िवमती 
प्रमुख, राज्य शैक्षणणक िंशयोधन व प्रसशक्षण पररषदेचे िंचालक, 
दयोन सशक्षणतज्ज्ञ, प्राथवमक आणण माध्यवमक सशक्षण िंचालक, 
राज्य शैक्षणणक िंशयोधन व प्रसशक्षण पररषदेचे िहिंचालक, 
उपिंचालक यांचा िमावेश अिेल.

िरंुदरच्ा प्रांताधधकारी वषया िांडगे, 
वारकरी महामडंळ उिाध्यक् डी. डी. 
भयोसि ेिाटीि, सबंधंधत तािुक्यांिे 
तहसीिदार, महानगरिालिका, 
नगरिररषद, आरयोग्य ववभाग, 

ियोिीस, एनडीआरएफ, अगनिशमन 
ववभाग, िशुसंवध्सन ववभाग, 
िररवहन ववभाग, राज् माग्स 
िररवहन महामडंळ आदी ववभागांिे 
अधधकारी उिस्स्त हयोते.

सि्ण सुविधा गतिर्षीपेक्षा मोठ्ा रिमाणात िाढविण्ात यतेीि
 पालखी ियोहळा वनययोजनाच्ा अनुषंिाने यंत्णांना तयारी 

करण्ािाठी पुरेिा कालावधी वमळावा यािाठी ही बैठक लवकर 
आययोसजत करण्ात आल्ाचे िांिून सजल्ाधधकारी डूडी म्णाले, 
श्ी क्षेत् आळंदी तिेच श्ी क्षेत् देहू िंस्ानच्ावतीने करण्ात 
येणाऱया िूचनांवर िकारात्मक चचया करून तयोडिा काढण्ात 
येईल. बैठकीदरम्ान हदलेल्ा वनददेशांनुिार काय्णवाहीचा अहवाल 
िंबंधधत यंत्णांनी मे महहन्ातील  पुढील बैठकीत िादर करावा. 
आरयोग्य िुववधा, शौचालये, पाणीपुरवठा आदी िव्ण िुववधा 
ितवषतीपेक्षा मयोठ्ा प्रमाणात वाढववण्ात येतील, अशी ग्ाही 
सजल्ाधधकारी सजतेंद् डूडी यांनी  हदली.
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धनंजय मुडेंना मुख्यमंत्ांचे पाठबळ, मनोज जरांगे-पाटीि यांचा आरोप
मुख्यमंत्री देवेंद् फडणवीि यांनी मुंडे यांना वाचववले, अिा आरोप मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोि िरांगे-पाटील यांनी केला.

पििंरी | प्रतितिधी
‘माजी मंत्री धनंजय मुंडे 

यांचं्ा िरळीतीि काययाियात 
खंडणी आणण संतयोष देशमुख 
यांच्ा खनुािे वनययोजन झािे. 
मात्र, मंुडे यांना सहआरयोिी 
करण्ात आि ेनाही. मुख्यमतं्री 
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुडें यांना 
वािववि,े’ असा आरयोि मराठा 
आरक्ण आदंयोिनािे नतेे मनयोज 
जरांगे-िाटीि यांनी शवनवारी 
केिा.

‘संतांिी भूमी असिेिा 
बीड लजल्ा बदनाम झािा 
आहे. राजकीय स्ाथयासाठी गुडं 
टयोळ्ांच्ा माध्यमातनू खनू केिे 
जात आहेत. सत्ततेनू िसैा, सिंत्ती 
कमावणे, त्ामळेु बीड लजल्हात 
नागररकांना त्रास झािा आहे. 

पया्णिरणरिेमींकडून पंतरिधानांना पोस्टकाड्ण
नदीिुिार प्रकल्ाच्ा ववरोिात वपंपरी-धचंचवडकर एकवटले; िैववववविता, प्राणी-पक्ांचा अधिवाि नष्ट होण्ाची भीती

पििंरी | प्रतितिधी
िुण्ामधीि मुठा नदीिात्र 

ववकलसत करण्ािाठयोिाठ आता 
मुळा, िवना आणण इंद्रायणी या 
नद्ांच्ा सुधारणसेाठी प्रकल्प हाती 
घणे्ात आिा आहे. पििंरी-चििंवड 
महािालिकेकडून प्रत्क्ात कामािा 
सरुुवात करण्ात आिी आहे. या 
प्रकल्पासाठी नदीकाठावर वकृक्तयोड, 
राडारयोडा टाकून भराव करण,े अशी 
काम ेसरुू करण्ात आिी आहे. या 
प्रकल्पामुळे नद्ांच्ा काठावरीि 
िक्ी आणण प्राण्ांिा अधधवास नष्ट 
हयोण्ािी भीती व्क्त केिी जाऊ 
िागिी आहे. 

या सयोबति जििरांिा 
अधधवासही धयोक्यात आिा आहे. 
पििंरी-चििंवडमधीि प्रकल्पासाठी 
तब्बि २ हजार ७०० कयोटींिा खि्स 
अिलेक्त असनू, या मधीि केवळ ५ 
टके् रक्म नदीच्ा स्च्छतसेाठी 
वािरिी जाणार आहे. उव्सररत ९५ 
टके् रक्म पकनारे सजवण्ावर 
खि्स केिी जाणार आहे. या 
प्रकल्पाववरयोधात िययावरणप्रेमी 
एकवटिे असनू, ितंप्रधानांना ियोस्ट 
काड्स िाठवनू प्रकल्प थांबवण्ािी 
मागणी केिी जाणार आहे. अन्यथा, 
जिसमाधी घणे्ािा इशारा देण्ात 
आिा आहे.

भववष्यातीि सभंाव् िरूस्स्ती, 
नदी प्रदषूण, वन्य प्राणी-िक्षांिा 
अधधवास, जैवववववधता नष्ट 
हयोण्ािा धयोका वत्सविा जात आहे. 
हा कें द्र सरकारिा प्रकल्प आहे. 
नदीसुधार प्रकल्पामुळे हयोणाऱया 
दषु्पररणामांकडे िक् वेधण्ासाठी 

िययावरणप्रमेी आणण पििंरी-चििंवड 
महािालिका नदी िुनरुज्ीवन 
सवमतीन ेमखु्यमतं्री देवेंद्र फडणवीस 
यांिी भटे घतेिी. त्ांना हा प्रकल्प 
तत्ाळ थांबवण्ासाठी ववनंती 
करण्ात आिी. त्ानंतर पििंरी-
चििंवडिे आयुक्त शेखर लसहं 

यांच्ाबरयोबर बैठकसुद्धा झािी. 
मात्र, आयकु्तांनी हा प्रकल्प हयोणारि, 
अशी भूवमका घतेल्ान ेआता थटे 
ितंप्रधान नरेंद्र मयोदी यांना ियोस्टकाड्स 
िाठवनू ियोकभावना कळवण्ासाठी 
मयोहीम हाती घेण्ात आिी आहे. या 
सयोबति वेगवेगळ्ा सामालजक 

संस्ासुद्धा (एनजीओ ) या 
ियोकिळवळीत सहभागी झाल्ा 
आहेत. नदीसुधार प्रकल्पाच्ा 
माध्यमातून नदी आणखी प्रदपूषत 
हयोईि. प्रशासन आिल्ा भवूमकेवर 
ठाम असल्ामळेु सवमतीच्ा वतीने 
जिसमाधी आंदयोिन करण्ािी 
तयारी सरुू करण्ात आिी आहे.

मुळा, िवना आणण इंद्रायणी 
नदीसुधार प्रकल्पांतग्सत नदीिे िात्र 
आकसणार आहे. ‘आम्हािा नदीिे 

शुद्धीकरण व्ायिा हवे आहे. 
सुशयोभीकरण नकयो’, असा िववत्रा 
सवमतीने घेतिा आहे. नद्ांच्ा 
उगमािासून संगमािययंत नदीिे 
िात्र स्च्छ करा. नदी िात्रातीि 
अवतक्रमण कमी करा. नदीमध्य े
सयोडिे जाणारे प्रदपूषत िाणी बंद 
करा, अशा मागण्ा मुख्यमंत्री  
फडणवीस आणण िालिका 
आयुक्तांकडे करण्ात आल्ा 
आहेत.

पालिका आयकु्ासंोबतच्ा बठैकतीत दििा ईशारा
  नदी पुनरुज्ीवन िवमती आणण महापासलका प्रशािन यांच्ामध्ये बैठक झाली. त्ामधे्य 

कयोणताही तयोडिा वनघाला नाही. प्रशािन हा प्रकल्प राबवण्ाच्ा भूवमकेवर ठाम आहे. तर, िवमती 
प्रकल्पाला ववरयोध करण्ावर ठाम आहे. िवमतीने िुचवलेल्ा काही िूचना ययोग्य अिून, त्ा 
आम्ी वनसचित अमलात आणू, अिे आश्ािन आयुक्तांनी हदले अिले तरी आमच्ा पदरी वनराशा 
पडल्ाचे िवमती िदस्ांनी िांगितले.

झािी मग अशयोक थयोरात यांििं 
वनिबंन केि.ं अलजत िवारांनी 
सगळ्ांना वनिवंबत करायिा 
हवं. सव्सि जण दयोषी आहेत. 
सगळ्ांना कारागकृहात िाठवा. 
अनेकांच्ा कू्रर हत्ा त्ा 
नते्ान ेकेल्ा आहेत. समाजािी 
बदनामी झाल्ाने अनेकजण 
नाराज आहेत.

व ा ल् ी क  क र ा ड ि ा 
एन्ाउंटर करण्ािी सुिारी 
धनंजय मुंडे यांनी हदिी हयोती, 

असा दावा बीडिे वनिंवबत 
ियोिीस उिवनरीक्क रणलजत 
कासिे यांनी केिा आहे. 
त्ाबाबत जरांगे म्हणािे, 
‘तिासात सत् िुढे येईि. 
त्ाबाबतिी सववस्र माहहती 
नाही. वाल्ीक कराडिा २० 
वषचे वािर केिा. अनेकांच्ा 
हत्ा केल्ा, िसै ेकमववि,े आता 
मारून टाकाव,े अस ेधनजंय मुडें 
यांना वाटिे असेि. जे काही 
आहे, त ेतिासात वनष्पन् हयोईि.’

नदी प्रदषूण अनेक वषषांपािून हयोते आहे. नदीिुधार 
प्रकल्पांति्णत पासलका प्रशािनाने वृक्षतयोड िुरू केली 
आहे. प्रदफूषत पाणी नदीत ियोडले जात आहे. या 

प्रकल्पाच्ा नावाखाली नदीमध्ये कॉंफक्रटीकरण केले जाणार अिून, 
पात् आणखी अरंुद हयोणार आहे. प्रकल्पांति्णत नदी स्च्छतेिाठी 
एकूण खचयाच्ा रक्त पाच टके्च खच्ण केला जाणार आहे. अन् खच्ण 
हा नदीकाठ िुशयोभीकरणावर हयोणार आहे. पुराचा धयोका वाढणार 
आहे. हा प्रकल्प नेमका कयोणाच्ा रायद्ािाठी केला जात आहे, हे 
प्रशािनाने जाहीर करावे.
- बाबा भोईर, पििंरी-चििंवड महािालिका िदी ििुरुज्ीवि सतमिी

नदीचे ववद्पूीकरण करण्ाचा घाट घातला जात आहे. 
स्च्छतेपेक्षा नदीकाठ िुशयोभीकरणावर अधधक भर 
देण्ात आला आहे. पासलका प्रशािनाकडे आम्ी 

पयोटवतडकीने पययावरणपे्रमींची बाजू मांडत आहयोत. मात्, अधधकारी आम्ी 
प्रकल्प राबवणारच आहे, अशी भूवमका घेत आहेत. त्ामुळे आम्ीदेखील 
आमच्ा भूवमकेवर ठाम आहयोत.

- शुभम िांडे, वन्य प्राणीपे्रमी व िर्यावरणपे्रमी

कुणबी नोंद िापडलेल्ा लयोकांना अधधकारी 
जाणीवपूव्णक प्रमाणपते् देत नाहीत. अशा अधधकाऱयांचे 
वनलंबन करण्ाची मािणी केली जाणार आहे. 

अधधकाऱयांच्ा पाठीमािे कयोणतीही राजकीय शक्ती अिली, तरी त्ांना 
घरी बिववल्ासशवाय शांत बिणार नाही. 

- मिोज जरांगे-िाटीि 

हे थांबववण्ासाठी समाजाने 
खयोट्यािा खयोटे म्हटिे िाहहज.े 
शासनाने खयोट्यािी िाठराखण 
करू नये, अशी अिेक्ा हयोती. 
सतंयोष देशमखु हत्ा प्रकरणात 
र ा ज क ी य  ि ा ठ ब ळ ा मु ळे 
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंंुडे 

यांना वािविे आहे. त्ामुळे 
सहआरयोिी करण्ािी मागणी 
करण ेबदं कराव ेिागि ेआहे,’ 
असे जरांगे यांनी ित्रकारांशी 
बयोिताना सांगगतिे.

िढेु ते म्हणािे, धनंजय मुडें 
यांना बीडिा वबहार करायिा 

आहे. िण, आम्ही तयो हयोऊ देणार 
नाहीत. ‘त्ा’ मंत्राने बीडिा 
बदनाम केिं आहे. आरयोग्य 
अधधकारी अशयोक थयोरात यांिं 
वनिंबन का केि? ते मराठा 
असल्ान ेत्ांि ंवनिबंन केिं 
आहे का?. १२ जणांिी िौकशी 
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जिजीिनचे कोट्यिधी रुपयांचे पाईप धूळखात
योिना प्रत्यक्षात येईना, लोकांची तहान भागेना : ऐन उन्ाळ्ात पाण्ािाठी हाल

िणु े| प्रतितिधी
 कें द्र सरकारने प्रत्ेक घरात 

नळाद्ारे िाणीिुरवठा हयोण्ासाठी 
जिजीवन वमशन ययोजनेिी 
अमंिबजावणी सुरू केिी. या 
ययोजनेिा मुख्य उदे्श ग्ामीण 
भागातीि नागररकांना स्च्छ 
आणण शदु्ध  िाणी  उििब्ध  करून  
देण े आहे. ज्ामळेु महहिांि ेिाणी 
आणण्ाि ेकष्ट कमी हयोऊन त्ांिा 
वेळ आणण श्म वाििे आहेत. िूव्स 
हविेीत सदु्धा अनके गावात या वमशन 
ययोजनेअंतग्सत जिजीवनिे काम 
िािू झािे; िरंतु यािा गती कमी 
आल्ामुळे करयोडयो रुियांिे िाइि 
अस्ाव्स् व धूळखात िडल्ािे 
हदसत आहे.

सयोरतािवाडी, उरुळी कांिन, 
कयोरेगाव मळू, आळंदी म्हातयोबािी, 
कदमवाकवस्ी या गावातीि 
जीवन वमशन ययोजना िरवानगी 

वमळाल्ािासून कायम वादाच्ा 
भयोवर् यात आहेत.कधी जागेबद्ि 
वाद, तर कधी रस्ताबद्ि तक्रारी 
येति आहेत. काही हठकाणी 
पिण्ाच्ा िाण्ािी िाइििाइन 
तयोडल्ामळेु िाणी िरुवठा बदं हयोता. 
तर काही हठकाणी गावातीि रस्े 
उकरून ठेवल्ामुळे नागररकांना 
त्ािा खुिि त्रास सहन करावा 

िागत आहे. कयोरेगाव मळू व उरुळी 
कांिन यथेीि  िाखयो  रुियांिा  मरुूम 
व माती िरस्पर ववकून शासनािा 
िाखोंिा महसिू बडुववल्ािा आरयोि 
झािा.

कयोरेगाव मुळ येथीि िाणी 
िरुवठा ययोजना 88 कयोटी 12 िाख 
86 हजार रुिय,े उरुळी कांिन यथेीि 
िाणी िरुवठा ययोजना जवळिास 90 

कयोटी, सयोरतािवाडी यथेीि ययोजना 
65 कयोटी, कदमवाकवस्ी येथीि 
ययोजना 89 कयोटी 97 िाख रुियांिी. 
इतक्या पकंमतीच्ा अदंाजित्रकास 
व आराखड्ास जि जीवन वमशन 
काय्सक्रमांतग्सत शासकीय मान्यता 
देण्ात आिी हयोती. िण प्रारंभ 
झाल्ािासून सतत नवीन नवीन वाद 
िढेु यते असनु साव्सजवनक बांधकाम 

ववभाग व महाराष््ट जीवन प्राधधकरण 
यांच्ात रस्तावरून वाद िािू 
झािा. ववनािरवानगी अनधधककृ तिणे 
रस्ा खयोदनू नुकसान केिे. रस्े 
िुन्ा दरुुस् करून हदिे नाही. 
याबाबत िौकशी करून ठेकेदारावर 
ववनािरवानगी आणण अधधककृ तिणे 
शासकीय मािमत्तेिे नुकसान 
केिबेाबत गुन्ा दाखि करावा अशी 
मागणी नागररकांनी केिी आहे.

िवू्स हवेिीत या ययोजनअेतंग्सत 

येणारे कयोट्यवधी रुियांिे िाइि 
अस्ाव्स् िडि ेअसनू यािा कयोणी 
वािी नसल्ासारखिे झाि ेआहे. 
वरीि गावातीि ययोजना मध्यंतरी 
वनधीअभावी बंद हयोत्ा. िण आता 
त्ा हळूहळू सरुु झाल्ा आहेत. या 
वमशन अंतग्सत यणेार् या ययोजना िणू्स 
झाल्ावर कें द्र सरकारिी एक िांगिी 
ययोजना नागररकांना िहावयास वमळेि 
व नागररकांिी िाण्ाच्ा त्रासािासनू 
नक्ीि सटुका हयोईि.

काँग्ेसिा धक्ा, संग्ाम थोपटेंची पक्षािा सोडचचठ्ी; भाजपात रििेश करणार
िंग्ाम थोपटे यांनी पत्रकार पहररदेत बोलताना आपल्ावर काँग्ेि पक्षानेच काँग्ेि िोडण्ाची वेळ आणली अिल्ाचंही म्हटलं आहे.

िणु े| प्रतितिधी
काँग्रेसचरे नरेतरे तथा भोर 

विधानसभा मतदारसघंाचरे माजी 
आमदार संग्ाम थोपटरे यांनी 
काँग्रेस पक्ाला सोडचचठ्ठी दरेण्ाचा 
वनर्णय घरेतला आहरे. संग्ाम थोपटरे 
यांनी काँग्रेसच्ा प्ाथवमक 
सभासदत्ाचा राजीनामा ददला 
आहरे. तसरेच आज (२० एप्प्ल) 
काय्णकर्त्यांबरोबर बैठक घरेऊन 
थोपटरे यांनी आपली पढुठील भवूमका 
स्पष्ट करे ली आहरे. सगं्ाम थोपटरे हरे 
यरेर्ता २२ एप्प्ल रोजी भारतीय 
जनता पक्ात प्िरेश कररार आहरेत, 
अशी मादहती र्तांनी स्वत: पत्रकार 
पररषदरेत ददली आहरे.

काही ददिसांपूिवी माजी 
आमदार रिींद्र धंगरेकर यांनी 
शशदंेंच्ा शशिसरेनरेत प्िरेश करे ला 
होता. र्तानंतर आता संग्ाम 
थोपटरे हरे दरेखील काँग्रेस पक्ाला 
सोडचचठ्ठी दरेरार असल्ामुळरे 
राज्ात काँग्रेसला मोठा धक्ा 
बसला आहरे. दरम्ान, सगं्ाम थोपटरे 
यांनी पत्रकार पररषदरेत बोलताना 
आपल्ािर काँग्रेस पक्ानरेच 
काँग्रेस सोडण्ाची िरेळ आरली 
असल्ाचहंी म्हटल ंआहरे. तसरेच 
आपल्ाला अनरेकदा डािलण्ात 

आल्ाचा आरोपही यािरेळठी संग्ाम 
थोपटरे यांनी पक्ािर करे ला.

‘काँग्रेस सोडण्ाची िरेळ 
काँग्रेसनरेच आरली…’

“मला काँग्रेसकडून कुठरे ही 
थांबिण्ाचा प्यत्न झाला नाही. 
खरं तर मला काँग्रेस सोडण्ाची 

िरेळ काँग्रेसनरेच आरली. 
२००९ साली मी पदहल्ांदा या 
मतदारसंघातून वनिडून आलो. 
पक्ानरे मला उमरेदिारठी ददली आणर 
मी वनिडून आलो. तरेव्ा मी निीन 
होतो. र्तानंतर २०१४ ला मी पनु्ा 
वनिडून आलो. र्तानंतर २०१९ 

साली पुन्ा वनिडून आलो. तरेव्ा 
महाविकास आघाडीचं सरकार 
सत्रेत आल.ं तरेव्ा काँग्रेसला १२ 
मपं्त्र पदरे वमळाली होती. मला संधी 
वमळरेल अशी भािना होती. पर 
तरेव्ा मला सधंी वमळाली नाही”, 
असंही तरे म्हरालरे.

“र्तानंतर नाना पटोलरे यांनी 
विधानसभरेच्ा अध्यक्पदाचा 
राजीनामा ददला होता. तरेव्ा मला 
िाटल ंहोत ंकी मला सधंी वमळरेल. 
पर तरेव्ाही मला सधंी वमळाली 
नाही. र्तानंतर महाविकास 
आघाडीचं सरकार सत्रेतून 
गरेल्ानतंर विरोधीपक् नरेतरेपदाची 
सधंी वमळरेल अशी अपरेक्ा होती, 
पर तरेव्ाही सधंी वमळाली नाही. 

र्तामळुरे काय्णकर्त्यांची भािना आता 
अशी झाली आहरे की पणु्ासारख्ा 
शजल्हात दरेखील तमु्ही तीनिरेळा 
वनिडून आलात तरठी दरेखील 
तुम्हाला संधी वमळाली नाही. 
र्तामळुरे  पक् बदलण्ाचा वनर्णय 
घरेतला पादहजरे अशी भािना 
काय्णकर्त्यांशी झाली. र्तामळुरे हा 
वनर्णय घरेतला आहरे”, अस ंसगं्ाम 
थोपटरे यांनी सांगगतलं आहरे.

कोणत्ा पक्षात रििशे करणार?
 “देशात फकंवा राज्यात भाजपाचं िरकार ित्ेत आहे. त्ामुळे काय्णकत्षांचं मत आहे की आपल्ा 

मतदारिंघात ववकाि कामांना जर िती द्ायची अिेल तर भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला पाहहजे, अशी 
काय्णकत्षांची भूवमका आहे. आता माझी वैयगक्तक भूवमका मी आधीच िांगितलं हयोतं की काय्णकत्षांशी 
िंवाद िाधल्ानंतर ठरवेन. आता काय्णकत्षांचं मत आहे की मी भारतीय जनता पक्षाची राजकीय भूवमका 
घेतली पाहहजे. तेथेच आपल्ाला न्ाय वमळेल”, अिंही िंग्राम थयोपटे यांनी म्टलं.

सगं्ाम थोपटे काय म्हणाि?े
 “आमच्ा काय्णकत्षांचं म्णणं आहे की तुम्ी अनेक वष्ण 

काँग्रेिचं काम करत आहात. मात्, प्रामाणणकपणे काम करत 
अितानाही पक्षाने तुम्ाला कायम डावलण्ाचं काम केलं. 
शेवटी तुम्ाला मतदारिंघात जनतेनी तीन वेळा िंधी हदली. 
मतदारिंघात तुम्ी ववकािाची कामे केली. पण मतदारिंघात 
अजून ववकािाच्ा कामांना िती द्ायची अिेल तर आपल्ाला 
दिुऱया पक्षात जावं लािेल. त्ामुळे अशा पद्धतीचा वनण्णय आज 
झालेल्ा काय्णकत्षांच्ा बैठकीत घेतला आहे”, अिं िंग्राम थयोपट े
यांनी म्टलं आहे.

भाजपात पक्ष रििेश कधी?
 “येणाऱया २२ एफप्रल रयोजी भाजपात पक्ष प्रवेश हयोईल. या पक्ष 

प्रवेशाला राज्याचे मुख्मंत्ी देवेंद् रडणवीि, चंद्शेखर बावनकुळे, 
रवींद् चव्ाण यांच्ा उपस्स्तीत मुंबईत पक्ष प्रवेश हयोणार आहे. 
माझ्ाबरयोबर अनेक काय्णकतदे भाजपात प्रवेश करणार आहेत”, 
अशी माहहती िंग्राम थयोपटे यांनी हदली.

िव्ण ठेकेदारांना ययोजना ताबडतयोब पूण्ण करण्ाच्ा 
िूचना हदल्ा आहेत. काही परवानग्या रखडल्ा हयोत्ा. 
आता त्ा बर् यापैकी वमळाल्ा आहेत. तिेच वनधीची 

कमतरता पण हयोती पण आता वनधीचा प्रश्न िुद्धा िुटलेला अिून 
िाठवण तलावाचे काम जयोरात चालू आहे. जून व जुलै महहन्ात वरील 
िावातील जलजीवन वमशनचे काम 70 ते 80 टके् पूण्ण हयोऊन पाणी 
ियोडण्ाि िुरुवात हयोणार आहे. तिेच ठेवलेल्ा पाईपामुळे नािररकांना 
त्ाि हयोणार निल्ाची काळजी ठेकेदारांना घेण्ाि िांगितले आहे.

- इक्ास शेख, उिअभभरं्िा महाराष्ट्र  जीवि प्राभधकरण


